

BÁO CÁO THẨM TRA

Tờ trình, dự thảo nghị quyết và Đề án đề nghị công nhận đô thị mới Thanh Hà, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Pháp chế đã tiến hành làm việc với các đơn vị và địa phương có liên quan để thẩm tra tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết về Đề án đề nghị công nhận đô thị mới Thanh Hà, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. Ban xin báo cáo kết quả thẩm tra để HĐND huyện xem xét, quyết định như sau:

I. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý để xây dựng Đề án đề nghị công nhận đô thị mới Thanh Hà, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

Qua thẩm tra, Ban nhận thấy, việc xem xét thông qua nghị quyết, tờ trình và Đề án đề nghị công nhận đô thị mới Thanh Hà, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt tiêu chuẩn đô thị loại V là cần thiết nhằm xây dựng và phát triển xã Quảng Thành trở thành trung tâm tiểu vùng, cửa ngõ phía Đông Nam của huyện, là đầu mối giao thương, kết nối phát triển với Thành phố Huế đồng thời phù hợp với các định hướng, chủ trương được thể hiện trong Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 03/03/2015, của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị mới Thành Hà; Quyết định số 301/QĐ-UBND, ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Quảng Điền đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết 05-NQ/HU, ngày 8/12/2021 của BCH Đảng bộ huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 về xây dựng và phát triển xã Quảng Thành đạt tiêu chí đô thị loại V, giai đoạn 2021- 2025 định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 12/10/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.

Tờ trình, Đề án và dự thảo Nghị quyết đã đề cập đầy đủ các căn cứ pháp lý để tổ chức thực hiện. Việc UBND huyện lập đề án và trình HĐND huyện xem xét,

Điều 12 và Khoản 3, Điều 13, Nghị quyết số 1210/2016 của Ủy Ban Thường vụ Quốc Hội khóa 13 về phân loại đô thị.

II. Về nội dung UBND huyện trình

Qua thẩm tra, Ban nhận thấy, Đề án đã cơ bản bám sát các nội dung, nhiệm vụ đã được phê duyệt tại Quyết định số 2165/QĐ- UBND ngày 01/10/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề cương Đề án đề nghị công nhận đô thị mới Thanh Hà, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt tiêu chuẩn đô thị loại V; Nghị quyết số 1210/2016 của Ủy Ban Thường vụ Quốc Hội khóa 13 về phân loại đô thị và các văn bản có liên quan cùng với thực trạng tình hình của xã để xây dựng đề án.

Ban cơ bản thống nhất với nội dung của Đề án và dự thảo nghị quyết đồng thời xin nêu lên một số vấn đề để đại biểu HĐND huyện xem xét, thảo luận:

1. Về đánh giá quá trình hình thành và phát triển đô thị

Ban nhận thấy, các nội dung đề cập trong Đề án chưa rõ do đó chưa phản ánh được thực trạng đô thị trên địa bàn huyện. Chính vì vậy Ban đề nghị cần phải đề cập khái quát chung về quá trình hình thành cũng như thực trạng về phát triển đô thị trên địa bàn huyện nói chung và đặc biệt cần đề cập đến quá trình hình thành và phát triển của xã Quảng Thành để làm rõ hơn về vị trí, vai trò của xã Quảng Thành trong lịch sử hình thành cũng như trong định hướng phát triển của huyện Quảng Điền nói riêng và của tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung.

2. Về thực trạng phát triển đô thị và chất lượng công trình hạ tầng đô thị

Ban cơ bản thống nhất với những nhận định, đánh giá được đề cập trong đề án và cho rằng trong thời gian qua thông qua việc triển khai xây dựng nông thôn mới xã Quảng Thành đã huy động được các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và phục vụ dân sinh đồng thời thay đổi diện mạo bộ mặt nông thôn. Tuy nhiên, nhìn chung cơ sở hạ tầng vẫn chưa đồng bộ; diện mạo đô thị và tốc độ đô thị hóa ở khu vực trung tâm xã vẫn còn chậm và chưa rõ nét; chưa tạo được sự lan tỏa và thúc đẩy sự phát triển chung của toàn xã.

Ngoài ra, Ban đề nghị nghiên cứu nhập phần II (về tình hình phát triển kinh tế- xã hội xã Quảng Thành đến năm 2021) với mục 5: về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của phần III (Đánh giá thực trạng phát triển đô thị và chất lượng công trình hạ tầng đô thị) nhằm tránh trùng lặp về nội dung nhận định, đánh giá cũng như số liệu trên các lĩnh vực. Rà soát lại tất các số liệu bảo đảm do các cơ quan có thẩm quyền cung cấp hoặc công bố, lấy năm trước liền kề với năm trình đề án (số liệu của năm 2021) theo đúng quy định. Nghiên cứu bổ

sung thêm phần đánh giá về thực trạng về lĩnh vực giáo dục, đời sống văn hóa ở nông thôn, nếp sống văn minh đô thị,...nhằm làm rõ thêm về chất lượng giáo dục, trình độ dân trí và đời sống văn hóa của xã trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

3. Về tổng hợp đánh giá phân loại đô thị mới Thanh Hà theo các tiêu chuẩn của đô thị loại V

Về cơ bản Ban đồng tình với kết quả tổng hợp đánh giá các tiêu chí đến năm 2021. Trên cơ sở phân tích, đánh giá hiện trạng phát triển đô thị theo các yếu tố phân loại đô thị, bằng phương pháp tính điểm, các tiêu chí đánh giá đã phản ánh cơ bản đúng thực trạng, đảm bảo các tiêu chuẩn, các điều kiện cần thiết để công nhận đô thị mới Thanh Hà đạt tiêu chí đô thị loại V với tổng số điểm của 5 tiêu chí cao hơn mức tối thiểu theo quy định.

Tuy nhiên Ban nhận thấy, vẫn còn một số tiêu chí mặc dù đã đạt nhưng vẫn còn ở mức độ tối thiểu; đặc biệt vẫn còn một tiêu chí chưa đạt liên quan đến trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị (tiêu chí thứ 5) đây chính là một trong những yếu tố hết sức quan trọng nhằm tạo diện mạo bộ mặt đô thị cũng như tốc độ phát triển đô thị ở khu vực trung tâm xã và toàn xã.

Liên quan đến nội dung này, Ban đề nghị UBND huyện chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với xã Quảng Thành để rà soát, đánh giá các tiêu chí một cách đầy đủ, toàn diện vừa đảm bảo đạt được các tiêu chí cũng như phù hợp với tình hình thực tế của xã đồng thời có cơ sở về mặt pháp lý và khoa học theo đúng quy định. Trong đó lưu ý một số nội dung liên quan đến, vị trí, chức năng vai trò; cân đối thu, chi ngân sách, các tiêu chuẩn về thu gom, xử lý nước thải, chất thải...

III. Một số kiến nghị

Để triển khai thực hiện tốt trong thời gian đến, Ban Pháp chế kính đề nghị UBND huyện cần quan tâm một số vấn đề sau đây:

1. Sau khi nghị quyết được HĐND huyện thông qua, đề nghị UBND huyện chỉ đạo các đơn vị có liên quan và đơn vị tư vấn sớm hoàn chỉnh đề án đồng thời lập đầy đủ các thủ tục bảo đảm chặt chẽ, có cơ sở pháp lý theo đúng quy định để trình cấp có thẩm quyền thẩm định và quyết định công nhận xã Quảng Thành đạt chuẩn đô thị loại V.

2. Chỉ đạo UBND xã Quảng Thành phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm khắc phục các tiêu chuẩn, tiêu chí chưa đạt hoặc đạt còn thấp, nhất là tiêu chí về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị. Quan tâm ưu tiên đầu tư nguồn lực để từng bước đầu tư cơ sở hạ tầng ở khu vực trung tâm xã và các khu vực theo quy hoạch và đề án của UBND huyện để tạo chuyển biến mạnh về bộ mặt đô thị và tốc độ đô

thị hóa ở trung tâm xã nói riêng và toàn xã nói chung.

3. Sau khi được công nhận đô thị loại V, đề nghị sớm ban hành quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị gắn với làm tốt công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị; quan tâm bố trí cán bộ có chuyên môn trên lĩnh vực quản lý đô thị. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia xây dựng đô thị và thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Trên đây là kết quả thẩm tra tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết về Đề án đề nghị công nhận đô thị mới Thanh Hà, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. Ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo HĐND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**



Lê Ngọc Đức